



ข่าวกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2562



เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 11/2562 ณ วัดคลิตี้พัฒนาราม ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสือโทน องค์การบริหารส่วนตำบลชะแล มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผู้แทนชาวบ้านคลิตี้บนและคลิตี้ล่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ปรึกษาควบคุมงาน) และบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (ผู้รับจ้าง) โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินงานของโครงการฯ ประกอบด้วย การทดสอบกรีตยัดวัสดุกันซึม การปูทรายหยาบกันหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การทดสอบประสิทธิภาพการดูดตะกอนจากลำห้วยคลิตี้และการบรรจุตะกอน การปิดคลุมพื้นที่ปนเปื้อนบริเวณบ้านคุณส่องพูนและลานกองแร่เดิม การเตรียมพื้นที่และกล่องลวดตาข่ายเพื่อสร้างฝายดักตะกอน และการปรับปรุงถนนในชุมชนพื้นที่คลิตี้บน อีกทั้งยังได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาระประกอบด้วย การจัดทำแผนที่ปริมาณตะกั่วในเลือดร่วมกับข้อมูลสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์พร้อมกับจัดแฟ้มข้อมูลไว้ให้ชาวบ้านได้ศึกษา การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสารตะกั่วที่อาคารสำนักงานชั่วคราว การตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ได้แจ้งการเข้าดำเนินงานโครงการน้ำสะอาดหมู่บ้านคลิตี้ล่างในช่วงในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสือโทน ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านคลิตี้บนและคลิตี้ล่างเข้ารับการเจาะเลือดเพื่อเฝ้าระวังและติดตามปริมาณตะกั่วในเลือดในช่วงวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 นอกจากนี้ ชาวบ้านที่เข้าร่วมประชุมยังได้มีข้อคิดเห็นในประเด็นการดูดตะกอนริมตลิ่ง การดำเนินการหากโครงการฯ มีความล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด คุณภาพในการดำเนินโครงการฯ และการตรวจวัดปริมาณตะกั่วบริเวณพื้นที่รอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเสือโทน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษจะนำข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา ยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทดสอบประสิทธิภาพการดูดตะกอนจากลำห้วยคลิตี้ งานปูกันหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์บริเวณบ่อกักเก็บตะกอนทางแร่เดิม (บ่อ 22 ไร่) และหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย เพื่อยืนยันผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำใต้ดิน และได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีฯ ถัดไปในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2562